

Conference/Meeting

หัวข้อ	รายละเอียด
ชื่องานสัมมนา/Conference:	โครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาศาสาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562
ที่มาและความสำคัญ:	<p>คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษากว่า 22 หลักสูตร โดยแบ่งเป็นระดับปริญญาโท จำนวน 10 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จำนวน 12 หลักสูตร ในจำนวนนี้ได้รวมหลักสูตรทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ และหลักสูตรนานาชาติ โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง โดยจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ มีหลักสูตรที่ทันสมัยสนองต่อความต้องการของสังคม ในแต่ละปีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้ผลิตงานวิจัยผ่านการเรียนการสอนรูปแบบวิทยานิพนธ์ ที่มีความหลากหลายทั้งด้านสังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มีการนำเสนอเผยแพร่สู่สาธารณะในรูปแบบบทความวิจัย และนำเสนอในการประชุมวิชาการ เป็นจำนวนมาก อีกทั้งผลงานทั้งหมดยังได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ ระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานสากล หรือในรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ถือเป็นแหล่งบ่มเพาะนักวิจัยและนักวิชาการ ดั่งปณิธานของสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ “สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อภูมิปัญญาของแผ่นดิน” เพราะความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่ สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ</p> <p>จากแนวทางสำคัญข้างต้น กอปรกับองค์ความรู้ทางวิชาการที่หลากหลาย ของบัณฑิตศึกษาศาสาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในมหาวิทยาลัยไทย ได้รวมตัวกันจัดตั้ง “เครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาศาสาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา” ตั้งแต่ พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา โดยจัดให้มีการประชุมสัมมนาขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี จากการประชุมเครือข่ายฯ ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 22-23 พ.ศ. 2561 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งผลการจัดประชุมสัมมนา ดังกล่าว ทำให้บัณฑิตศึกษาศาสาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และคณาจารย์ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ในการทำวิจัย ส่งผลให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาและทำให้นักศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น</p> <p>ดังนั้น เพื่อให้บัณฑิตศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและคณาจารย์สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ได้มีเวทีเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านประสบการณ์ในการทำงานวิจัย อีกทั้งยังเป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาวิจัยให้มีศักยภาพต่อไป ตลอดจนในการประชุมสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาศาสาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีมติให้ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพในการจัดสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาศาสาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 18 ในปี พ.ศ. 2562 สนับสนุนโดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ที่มีเป้าประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ในการวิจัย ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาศาสาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะการจัดเวทีสำหรับการนำเสนอและการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักศึกษา</p>
หัวข้อในการสัมมนา	ไม่มี
สถานที่จัดงาน	โรงแรมเอส ดี อเวนิว ปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ
หน่วยงานที่ร่วมจัดงาน:	ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
บทบาทของหน่วยงาน:	ผู้ดำเนินโครงการ

Conference/Meeting

หัวข้อ	รายละเอียด
วัตถุประสงค์ของการจัดงาน:	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์และผลงานวิจัยของนักศึกษาและคณาจารย์ สาขาวิชา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย 2. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และปัญหาในการทำวิจัย อันนำไปสู่การสร้างความร่วมมือในการ พัฒนางานวิจัยของนักศึกษาและคณาจารย์ ของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย 3. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ ระหว่างภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยและนักศึกษา ของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย 4. เพื่อสานต่อการจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและ มานุษยวิทยา ของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม:	300 คน
ช่วงเวลาที่ยังจัดกิจกรรม:	วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ข้อสรุปที่ได้จากงานสัมมนา/ Conference (ถ้ามี):	<p>การนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ คือ ทำความเข้าใจในเรื่องการย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติ มี องค์ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการประยุกต์สาขาวิชามานุษยวิทยาเข้ากับปรากฏการณ์ทางสังคมร่วม สมัย เทคนิคการเขียนบทความ การทำวิจัยทางมานุษยวิทยาของไทย การปรับปรุงการทำ วิทยานิพนธ์ การวิเคราะห์สังคมจากมุมมองนักวิชาการ การศึกษาการลงพื้นที่ภาคสนาม การ ออกแบบงานวิจัย การนำไปใช้ประยุกต์ด้านการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ และการใช้ชีวิต อีกทั้งสามารถนำความรู้มาต่อยอดงานวิจัยเพิ่มเติม นำแนวคิดและวิธีการตามหลักคิดของ มนุษยศาสตร์ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน สังคม การพัฒนา วิทยานิพนธ์ต่อไปในอนาคต การประยุกต์ใช้กับการทำงานประจำที่ทำ การปรับปรุงผลงานทาง วิชาการให้สมบูรณ์ และนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาผลงานเขียนทางวิชาการ การเพิ่มมุมมองในการ ศึกษาวิจัย หรือการศึกษาต่อ นำมาใช้ในการวางแผนการทำงานในอนาคตอย่างเป็นระบบ ความรู้ จากการกระทำความผิดทางอินเทอร์เน็ต การศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับข้อมูลงานวิจัยที่จะทำต่อไป</p>
ผลลัพธ์ที่ได้จากงานสัมมนา/ Conference (ถ้ามี):	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์และผลงานวิจัยของนักศึกษาและคณาจารย์ สาขาวิชา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย 2. นักศึกษาและคณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การจัดการปัญหาอุปสรรคในการทำ วิจัย อันนำไปสู่การสร้างความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยของนักศึกษาและคณาจารย์ ของ สถาบันการศึกษาในประเทศไทย 3. มีการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระหว่างภาคี เครือข่ายมหาวิทยาลัยและนักศึกษา ของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย
Web link อ้างอิงการ ดำเนินงาน:	www.sh.mahidol.ac.th/conference

Conference/Meeting

หัวข้อ	รายละเอียด
<p>รูปภาพประกอบ:</p>	 <p>https://drive.google.com/drive/folders/1p5EZv-iiTSWVYUswbf7eL2wN1Yy19gzi</p>
<p>SDG goal ที่เกี่ยวข้อง:</p>	<p>เป้าหมายที่ 4: การศึกษาที่เท่าเทียม เป้าหมายที่ 16: สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก เป้าหมายที่ 17: ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน</p>